

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166/SLĐT BXH-LĐVL

Bình Phước, ngày 27 tháng 01 năm 2021

V/v Báo cáo tình hình lao động
dôi dư khi sắp xếp lại doanh
nghiệp nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập 2015- 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 194/UBND-KGVX ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020 theo Công văn số 86/LĐT BXH-QHLDTL ngày 13/01/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Theo đó, ngày 20/01/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 122/SLĐT BXH-LĐVL và Công văn số 123/SLĐT BXH-LĐVL gửi đến Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tỉnh làm chủ sở hữu; các công ty Cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước do tỉnh quản lý đề nghị phối hợp báo cáo tình hình lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 – 2020.

Trên cơ sở báo cáo của 2 công ty TNHH MTV do tỉnh làm chủ sở hữu; 01 doanh nghiệp kinh tế Đảng và 3 công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước do tỉnh quản lý; Công văn số 189/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã Bình Long; Báo cáo số 02/BC-NVLĐT BXH ngày 27/01/2021 của Phòng Nội vụ - Lao động - TB&XH huyện Bù Gia Mập; Báo cáo số 07/BC-LĐT BXH ngày 27/01/2021 của Phòng Lao động - TB&XH huyện Chơn Thành; Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Lộc Ninh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo của UBND tỉnh “báo cáo tình hình lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” theo đề cương đính kèm Công văn số 86/LĐT BXH-QHLDTL ngày 13/01/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh ký, báo cáo Bộ Lao động – TB&XH (đính kèm dự thảo văn bản báo cáo của UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐVL (G-02).



Phạm Thị Mai Hương

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND - KGVX

Bình Phước, ngày tháng 01 năm 2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập



Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Công văn số 86/LĐTĐBXH-QHLĐTL ngày 13/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020,

Xét tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thị, UBND tỉnh Bình Phước báo cáo tình hình lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020 giai đoạn 2015-2020, như sau:

I. Tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

1. Tình hình chung về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2015-2020

Với mục tiêu, định hướng nội dung của Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Phước đã tổ chức triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu DNNN phù hợp với quy định; trong đó tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo ...; qua đó, từng doanh nghiệp đã căn cứ tiêu chí, danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị để đối chiếu, xây dựng Đề án tái cơ cấu. Từ đó, chủ động đề xuất để thực hiện việc sắp xếp, thoái vốn Nhà nước cho phù hợp với quy định. Kết quả đến cuối năm 2018, về cơ bản cả 05 DNNN do UBND tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu và cổ phần hóa. Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 166/TTg-ĐMDN ngày 07/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tỉnh Bình Phước đã xây dựng và hoàn chỉnh 5/5 Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm: công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước; công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước; công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước; công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước.

- Về công tác cổ phần hóa: giai đoạn 2015-2020 đã thực hiện xong cổ phần hóa 03 DNNN, chính thức chuyển thành công ty cổ phần: Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước (ngày 30/12/2016); Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước (ngày 01/4/2017); Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (ngày 03/01/2019). Riêng, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đến tháng 7/2019 thoái 100% vốn nhà nước. Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn doanh nghiệp nhà nước thuộc diện phải thực hiện cổ phần hóa.

- Về công tác sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp thì có 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã thực hiện xong, cụ thể:

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước theo Công văn số 1559/TTg-ĐMDN ngày 12/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới các công ty thủy lợi, thủy nông. Nhằm sắp xếp và tái cơ cấu mô hình hoạt động của công ty, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước giai đoạn 2018-2020.

+ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước: UBND tỉnh đã có Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã thực hiện sắp xếp tái cơ cấu 02 công ty làm kinh tế Đảng do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu 100% vốn, gồm công ty TNHH một thành viên cao su Bình Phước và công ty TNHH một thành viên Cao su Phước Long, Thường trực Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1177-QĐ/TU ngày 09/10/2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đã sát nhập hai công ty này thành một công ty nhưng vẫn giữ nguyên theo hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn do Tỉnh ủy là chủ sở hữu.

2. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách lao động dôi dư

a) Công tác hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền chính sách lao động dôi dư:

Trong công tác chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo chỉ đạo chung của Trung ương, để thực hiện tốt nhiệm vụ này ngoài tinh thần và trách nhiệm quyết liệt của người đại diện vốn, Ban quản lý điều hành từng doanh nghiệp cần có sự đồng thuận cao của tập thể người lao động. Do đó, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền và giải thích chính sách lao động dôi dư đến người lao động để nắm bắt, hiểu biết qua đó tạo sự thống nhất, đồng lòng khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. Với tinh thần đó, trong quá trình thực hiện sắp xếp lại ở từng doanh nghiệp các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã kịp thời và thường xuyên đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện phổ biến, tuyên truyền thông qua việc đối thoại, giải đáp cụ thể từng vấn đề, từng nội dung chính sách về quyền lợi, chế độ của người lao động khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người đại diện vốn, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến từng vấn đề khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp đến người lao động, đặc biệt là quyền và lợi ích chính đáng của người lao động khi thực hiện chính sách lao động dôi dư.

b) Kết quả thực hiện: tình hình sắp xếp lao động, số lao động phải nghỉ việc, số lao động được giải quyết chính sách lao động dôi dư, phương án sử dụng lao động ở từng doanh nghiệp

Trong đề án thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp và phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội của các công ty trên không có đơn vị nào có lao động dôi dư được hưởng chế độ chính sách đối với lao động dôi dư theo quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Riêng, công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước có 05 lao động dôi dư không bố trí được việc làm, nhưng thuộc diện mất việc làm theo quy định điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 và đã được công ty giải quyết chế độ đúng theo quy định của pháp luật.

Riêng, 02 công ty làm kinh tế Đảng do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu 100% vốn, sát nhập thành một công nhưng vẫn giữ nguyên theo hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn do Tỉnh ủy là chủ sở hữu. Phần lớn lao động nghỉ việc được giải quyết theo chế độ quy định tại Điều 48, Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012 nên không có lao động dôi dư được hưởng chế độ chính sách đối với lao động dôi dư theo quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

c) Đánh giá chung

Việc sắp xếp lại các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn, đã giúp cho các công ty được củng cố, kiện toàn và đổi mới một cách toàn diện về quản trị doanh nghiệp và tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ chế điều hành hoạt động, phát huy tối đa năng lực chuyên môn của từng cá nhân đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được đi vào chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh, từng bước phù hợp và đáp ứng yêu cầu thị trường trong dài hạn.

Riêng, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước cơ bản đã đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra; tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu trong đó có đông đảo người lao động; sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước và huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất - kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho doanh nghiệp; phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, các công ty cũng còn một số khó khăn nhất định như: trình độ, tính chuyên nghiệp của lực lượng lao động chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới. Năng lực tài chính, năng lực quản trị cần được tiếp tục kiện toàn và nâng cao hơn nữa.

II. Tình hình thực hiện chính sách lao động khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:

Tỉnh Bình Phước đang nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo hướng cơ cấu sắp xếp lại tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, tỉnh chưa thực hiện mô hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

UBND tỉnh Bình Phước kính báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.